

Số: /BC-UBND

Trực Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần;  
nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 11/9 ÷ 17/9/2021)**

### **I. Tình hình kinh tế- xã hội trong tuần (từ ngày 06/9 ÷ 10/9/2021)**

#### **1. Nông nghiệp và PTNT**

Lúa sinh trưởng, phát triển tốt; lúa đại trà đã trổ khoảng 3.400 ha, bằng 50% diện tích; lúa đặc sản đang trong giai đoạn phân hóa đồng bước 4-5, dự kiến trổ từ ngày 25/9-05/10.

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn phòng trừ sâu bệnh hại lúa; đã phun trừ 3.400 ha lúa do sâu đục thân 2 chấm lúa 4 gây hại, bằng 50% diện tích; 2.180 ha lúa do sâu cuốn lá lúa 6 gây hại, bằng 32% diện tích.

Xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống thiên tai cấp xã; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT theo quy định đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ khi cần huy động, tránh hình thức, lãng phí.

Hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn còn lại xây dựng NTM nâng cao năm 2021; hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn đã được công nhận đạt NTM nâng cao năm 2020 rà soát thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu (theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở đó đăng ký xã, thị trấn xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021; hướng dẫn thực hiện và lập hồ sơ căn cứ chứng minh mức đạt các tiêu chí xóm, TDP NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

#### **2. Tài nguyên và môi trường**

Chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Đôn đốc tiến độ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau DĐĐT; lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Công khai phương

án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án trụ sở BHXH huyện. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ GPMB TL 488B đoạn tuyến cũ, các dự án trên địa bàn huyện; công tác vệ sinh môi trường; giải quyết các kiến nghị đất đai thuộc thẩm quyền.

### **3. Kinh tế và Hạ tầng**

Kiểm tra việc chấp hành quy định về luật giao thông; hoạt động dịch vụ thương mại; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

Chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng; kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn.

Đôn đốc tiến độ thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường Trục Đại-Trục Thái; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình xây lắp trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn, đôn đốc 10 xã (Trục Chính, Trục Đạo, Trục Thanh, Trục Mỹ, Trục Hưng, Trục Khang, Trục Thuận, Trục Đại, Trục Thắng, Trục Cường) triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

### **4. Tài chính- Kế hoạch**

Đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2021; quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

### **5. Văn hoá- Xã hội**

Tiếp tục tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mừng 2/9 và công tác phòng chống dịch Covid-19; truyền thông chống dịch Covid-19 thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống "bình thường mới". Tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức Lễ khai giảng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo trang trọng, hiệu quả và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh. Quán triệt thực hiện hiệu quả chủ trương lấy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là "pháo đài"; người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là "chiến sỹ", là chủ thể phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về địa bàn, không để nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn. Tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân từ các địa phương khác đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (kể cả các địa phương, địa bàn mới nói lỏng giãn cách xã hội thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ thành phố Hà Nội) trừ những trường hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Những người tự ý rời địa bàn giãn cách xã hội về địa phương là vi phạm quy định về phòng, chống dịch, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nêu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tiếp tục huy động các lực lượng, Tổ COVID cộng đồng thực hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp từ tỉnh khác về địa bàn mà không khai báo; quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang cách ly tại nhà theo quy định.

Rà soát, lập danh sách người dân là lái xe, phụ xe; công nhân, người lao động làm việc tại tỉnh khác đi về trong ngày để theo dõi, kiểm soát, nắm bắt lịch trình đi và về của công dân.

Triển khai thực hiện Kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng với 1.000 F0 trên địa bàn; tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên xác suất đối với người dân tại chợ dân sinh; cán bộ, công chức xã, thị trấn, giáo viên và học sinh.

Tuyên truyền, vận động hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến ngày 10/9 đã vận động, quyên góp được 2,384 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

## **6. Nội chính**

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng, triển khai Kế hoạch tập huấn diễn tập Khu vực phòng thủ huyện; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch thế trận quân sự trong Khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi dịch bùng phát trở lại. Duy trì vận hành khu cách ly tập trung (Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định) đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện các kế hoạch chuyên đề và tăng cường tuần tra đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú nắm chắc các trường hợp từ nơi khác về địa phương và kịp thời xử trí các tình huống, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; đặc biệt tổ chức truy vết thần tốc, cách ly kịp thời những người liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Tăng cường hoạt động chốt kiểm soát liên ngành, thực hiện nghiêm hoạt động 24/24 giờ tất cả các

ngày trong tuần; đảm bảo siết chặt, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt người và phương tiện về hoặc đi qua địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

## **7. Nội vụ**

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, thị trấn: Cổ Lễ, Phương Định, Trục Chính, Trung Đông, Liêm Hải, Việt Hùng.

Đăng ký tuyển dụng công chức năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (từ ngày 11/9 ÷ 17/9/2021)**

1. Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2021; theo dõi, sinh trưởng, diện tích lúa trổ, tình hình sâu bệnh hại lúa và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021.

Hướng dẫn, đôn đốc 11 xã, thị trấn còn lại xây dựng NTM nâng cao năm 2021; hướng dẫn, đôn đốc 10 xã, thị trấn đã được công nhận đạt NTM nâng cao năm 2020 rà soát thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu (theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở đó đăng ký xã, thị trấn xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021; hướng dẫn thực hiện và lập hồ sơ căn cứ chứng minh mức đạt các tiêu chí xóm, TDP NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2021.

2. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp và lập hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ NN sau DĐĐT.

Đôn đốc GPMB các dự án; giải quyết đơn thư, kiến nghị theo thẩm quyền và làm vệ sinh môi trường.

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định về luật giao thông; hoạt động dịch vụ thương mại; đảm bảo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời với phát triển kinh tế- xã hội.

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công các công trình.

Tiếp tục đôn đốc các xã triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

4. Đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2021; quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Thường xuyên theo dõi, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học triển khai năm học 2021-2022.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì, làm tốt công tác chống dịch, vệ sinh ATTP và khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân.

6. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai tập huấn diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021.

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi dịch bùng phát trở lại. Duy trì vận hành khu cách ly tập trung (Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định) đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường hoạt động chốt kiểm soát liên ngành, thực hiện nghiêm hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; đảm bảo siết chặt, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt người và phương tiện về hoặc đi qua địa phương, tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề và tăng cường tuần tra đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

7. Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, thị trấn Miền II, Miền III.

Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (VP2);
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Duy Hưng**